
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๗ วันอาทิตยท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗  

 

๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการ           
สภามหาวิทยาลัย 

๖.๑.๑ แนวทางการเพ่ิมจำนวนนักศึกษาเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
สรุปการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา ๒๕๖๗ สวนมาก                  

จะไม เปนไปตามแผนการรับ ท่ีกำหนด ดังนั้นการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๘                        
ใหมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา ดำเนินการ ดังนี ้

๑ ) ร วมป ระชุ มห ารื อ เพ่ื อวิ เค ราะห ส า เห ตุ ท่ี ท ำ ให ก ารรับ นั ก ศึ กษ า                       
ไมเปนไปตามแผนรับท่ีกำหนด  

๒) เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาของหลักสูตรตาง ๆ              
ใหท่ัวถึงกลุมเปาหมายและหลากหลายวิธี รวมท้ังมีการลงพ้ืนท่ีเขาไปประชาสัมพันธ  

๓) สงเสริมสนับสนุนให มีโครงการพ่ีจูงนองเขามาศึกษาตอมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏลำปาง  

๔) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย โดยปรับชื่อสาขาวิชาและเนื้อหาวิชา 
ใหเปนท่ีสนใจ และสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน  

๕) สงเสริมสนับสนุนการนำหลักสูตร ๒ หลักสูตร มาจัดการเรียนการสอน              
แบบปริญญาคูขนาน (๒ ปริญญา)  

๖) สงเสริมสนับสนุนการนำหลักสูตรมาจัดการเรียนการสอนแบบ Education 
sandbox โดยรวมมือกับสถานประกอบการ 

๗) สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ              
รวมท้ังการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือเขาสูตำแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา ดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


